

# Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng tới động lực tăng trưởng

*Cùng một cơ chế, chính sách nhưng có bộ, ngành và địa phương đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn NSNN cao, ngược lại có nơi vẫn chưa thực hiện được. Các chuyên gia cho rằng, nếu điều này không sớm được khắc phục, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới động lực cho tăng trưởng năm 2022.*

► **Hương Quỳnh**

## Tỷ lệ giải ngân thấp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2022 tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN là 583.738 tỷ đồng (bao gồm 24.000 tỷ đồng kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao). Đến thời điểm 30/3, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN của 51/51 bộ, cơ quan trung ương và 100% các tỉnh, TP, tuy nhiên trong số này có tới 19 bộ, cơ quan trung ương và 30 tỉnh, TP chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã giao.

Về giải ngân vốn, ước thanh toán từ đầu năm đến 31/3/2022 là 61.536,08 tỷ đồng, đạt 11,03% kế hoạch và đạt 11,88% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này thấp hơn cùng kỳ, trong đó, vốn trong nước là 61.192,76 tỷ đồng (đạt 11,70% kế hoạch và đạt 12,66% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao) và vốn nước ngoài là 343,32 tỷ đồng (đạt 0,99% kế hoạch).

Từ kết quả này, Bộ Tài chính đánh giá, ước tỷ lệ giải ngân 3 tháng đầu năm 2022 đạt 11,88% kế hoạch giao, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (13,17%). Trong đó, vốn trong nước đạt 12,66% (cùng kỳ 14,74%), vốn nước ngoài 0,99% (cùng kỳ 0,66%). Có 4 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 20%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (47,24%), Thái Bình (33,9%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (32,09%), Bộ Xây dựng (29,14%), Lai Châu (28,8%)... Đến nay, có



46/51 bộ và 29/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức bình quân chung của cả nước (11,03%), trong đó có 29 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn.

Có nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan dẫn tới kết quả này, một trong số đó được Bộ Tài chính chỉ rõ đó là 3 tháng đầu năm các chủ đầu tư vẫn đang tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để thanh toán, đồng thời các dự án khởi công mới đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng. Đối với vốn nước ngoài, các dự án đang triển khai đàm phán với đối tác và triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đối tác nước ngoài... nên chưa giải ngân kế hoạch vốn đã được giao.

## Ưu tiên điều chuyển vốn cho nơi làm tốt

Trước thực trạng trên, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý phù hợp

theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công đối với những trường hợp chưa hoàn thành phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022. Trường hợp các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không có nhu cầu sử dụng, chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cắt giảm để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có nhu cầu và có khả năng giải ngân cao. Đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính đề nghị, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Công điện số 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và Chi thị số 01/CT-TTg về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022...

Theo các chuyên gia, 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong đó đầu tư công tiếp tục được nhấn mạnh là động lực cho tăng trưởng năm 2022 và giai đoạn sắp tới. Để thực hiện mục tiêu này, ngay sau phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành, địa phương về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm, cũng như tình hình và giải pháp đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tại hội nghị này, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thẳng thắn chỉ rõ, việc giải ngân chậm là do trách nhiệm của các chủ đầu tư, một số bộ, cơ quan và địa phương chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chưa kịp thời ban hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì thế, người đứng đầu các bộ, cơ quan và địa phương phải coi việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022, và cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công...

Được biết, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công của chương trình và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 ■

## Ngăn chặn tình trạng “tát nước” theo giá xăng dầu

**B**ộ Tài chính đã và đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân trước biến động về giá xăng dầu.

Thời gian qua, giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng cao do chịu tác động lớn bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau thời điểm tăng đột biến trong 2 tuần đầu tháng 3, giá dầu thế giới tuần qua đã có dấu hiệu ổn định ở mức 110-120 USD/thùng. Tuy nhiên, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục biến động nhanh và khó lường, cũng như ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt từ các bên, phần lớn các tổ chức đều đưa ra các nhận định giá dầu có thể tiếp tục ở mức cao từ 110-130 USD/thùng giai đoạn tới và không loại trừ khả năng tăng lên mức 150 USD/thùng.

Thực tế, giá dầu thế giới tăng đã tác động khiến giá xăng dầu trong nước tăng. Bình quân quý I/2022, giá xăng dầu trong nước tăng 48,81% so với cùng kỳ năm trước. Giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến giá các hàng hóa, dịch vụ có xăng dầu là yếu tố đầu vào, nhất là giá cước vận tải hàng hóa và qua đó tác động gián tiếp đến các hàng hóa, dịch vụ khác. Đặc biệt, tại một số địa bàn, có thể phát sinh hiện tượng lợi dụng diễn biến của giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý. Trước những lo ngại giá cả, hàng hóa dịch vụ “ăn theo” giá xăng tăng để trục lợi, ngay tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Tài chính và các bộ, ngành liên quan có giải pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả, nhằm hỗ trợ người dân, DN.

Chủ động nắm bắt diễn biến về giá xăng dầu, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã xây dựng các kịch bản điều hành theo hướng tốt nhất và xấu nhất. Trong kịch bản xấu nhất, Cục Quản lý giá dự tính mức giá xăng dầu bình quân sẽ tăng rất cao, khoảng 40%, lúc đó nhiệm vụ kiểm soát lạm phát sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dù chịu những biến động bất thường của chi phí sản xuất, nhưng CPI quý I tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước cho thấy, vấn đề kiểm soát mặt bằng giá khá thành công. Với diễn biến CPI của quý I vừa qua, các bộ, cơ quan đều thống nhất nhận định việc kiểm soát CPI bình quân cả năm 2021 ở mức khoảng 4% - vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ và Ban chỉ đạo điều hành giá.

Mặc dù vậy, để kiểm soát giá cả hàng hóa, đảm bảo ổn định đời sống người dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ ngành cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế thế giới, tình hình lạm phát chung, diễn biến giá cả các mặt hàng nhiên liệu và vật tư chiến lược, đặc biệt là giá dầu thế giới. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng trước các kịch bản, phương án ứng phó trong mọi trường hợp. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt; phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Cùng lúc, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP cần tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện niêm yết giá; công khai thông tin về giá; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, cũng như thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng.

*Hương Quỳnh*

